

30 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจชาวต่างชาติ
เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบหนังสือรับรองสำหรับผู้รับมอบอำนาจชาวต่างชาติ

สำนักบริหารงานวีซ่าและต่างค่า
กรมการกงสุล
ที่ 3284
วันที่ 1 มีนาคม 2563
เวลา

ตามที่ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 23/6 กำหนดให้นำมาตรการเรื่องการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอใบอนุญาตทำงานสำหรับใบอนุญาตตุลาการชาวต่างชาติ มาใช้บังคับกับผู้รับมอบอำนาจจากคู่พิพาทโดยอนุโลม นั้น

จากทางปฏิบัติที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการพบว่า ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับหนังสือรับรองตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และใบอนุญาตทำงานแล้ว มีปัญหาว่าจะต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหรือไม่ ความไม่ชัดเจนดังกล่าว ทำให้กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งตามปกติแล้วย่อมมีอำนาจกระทำการแทนตัวความภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแถลงข้อเท็จจริงหรือสอบถามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทจากพยาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอนุญาโตตุลาการ

เพื่อให้เกิดความชัดเจน ลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ และส่งเสริมให้มีการใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ทำอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการจึงมีความประสงค์จะหารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นชาวต่างชาติซึ่งได้รับหนังสือรับรองและใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งนายความสัญชาติไทยแล้ว จะสามารถแถลงข้อเท็จจริงหรือสอบถามข้อเท็จจริงจากพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีอนุญาโตตุลาการได้เช่นเดียวกับตัวความหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการมีความเห็นว่า ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับหนังสือรับรองและใบอนุญาตทำงานย่อมสามารถกระทำการต่างๆ ได้เช่นเดียวกับตัวความอยู่แล้ว นอกจากนี้ หากประเทศไทยมีความชัดเจนให้สามารถแถลงข้อเท็จจริงหรือสอบถามข้อเท็จจริงได้โดยเฉพาะในกรณีที่มีการตั้งนายความสัญชาติไทยแล้วนั้น ก็จะเป็นการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพนายความของประเทศไทย อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการได้แนบแบบหนังสือรับรอง กรณีผู้รับมอบอำนาจชาวต่างชาติที่ได้มีการตั้ง

นายความสัญชาติไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อประกอบการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฉิมมิตร์ คิมภีรานนท์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการและประนอมข้อพิพาท

แทนผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

มอบอำนาจให้กระทำการอนุญาโตตุลาการ

ขอสงวนสิทธิ์ในสิ่งที่ส่งมาด้วย

(นายอุทิศ วัชรกุล)

(นายภูธร วัชรกุล)

เลขานุการกร
ฝ่ายอนุญาโตตุลาการ
โทรศัพท์ 02 018 1615 ต่อ 101
โทรสาร 02 018 1632
Leela.g@thac.or.th

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
สัญชาติ ผู้ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ได้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจในข้อพิพาทหมายเลขที่ ของ ที เอช เอ ซี
สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
วันที่

ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจอาจซักถาม หรือดำเนินการใดๆ ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
เช่นเดียวกับตัวความ โดยจะตั้งทนายความสัญชาติไทยเป็นผู้ว่าต่างแก้ต่างในคดีด้วย

ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(นายพลิชฐ์ อัครวิวัฒนาพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ